

หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการของ **University of New Haven (AEPP)**

เป็นหลักสูตรแรกและแห่งเดียวในมหาวิทยาลัย **New Haven**

ที่ใช้เนื้อหาและวิธีการเรียนภาษาเพื่อสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

การนักเรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจในหลายๆเรื่อง ในขณะที่เดียวกันก็เรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ โปรแกรม **AEPP**

ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้โดยไม่ต้องยึดหลักวิชาเอกของพวกเขาด้วยทักษะทางวิชาการที่จำเป็นในการทำความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำผลการเรียนได้ดีในชั้นเรียนของพวกเขา

การเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลและโปรแกรมต่างๆของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

นักเรียนสามารถ:

- สามารถใช้ห้องสมุด **Peterson** เพื่ออ่านหนังสือและผลิตเพลินกับคาปูลิโนสตร้อนๆ
- มีส่วนร่วมในการเล่นสควอชยกน้ำหนักหรือเล่นบาสเก็ตบอลในศูนย์นันทนาการ **Beckerman Recreation Center** ของรัฐที่ทันสมัย
- สนทนากับพี่เลี้ยงนานาชาติของเราหรือร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต่างชาติซึ่งในระหว่างการสนทนาคุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ๆ ของคุณได้มากขึ้น
- ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาที่พักอาศัยที่อยู่ในหอพักหรืออพาร์ทเมนต์ของเราทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

นักเรียนยังสามารถชื่นชมในธรรมชาติโดยรอบของ มหาวิทยาลัย **University of New Haven**

โดยจะอยู่ห่างจากชายหาดที่สวยงามที่สุดเพียงไม่กี่นาที และคุณสามารถผลิตเพลินกับทัศนียภาพของ เมือง **New Haven** ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมชั้นนำ โดยเมืองนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และมีการจัดคอนเสิร์ตและการแสดงสดมากมาย หลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วเมืองคุณสามารถเข้าร่วมได้ฟรี

ลิ้มลองอาหารนานาชาติอาหารระดับโลกหรือเพียงแค่วันหนึ่งหรือสองวันของการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เช่น **New York City** อยู่ห่างไปทางทิศใต้โดยคุณสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์หรือรถไฟ ถ้าหากคุณชอบเมือง

บอสตันซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 2

ชั่วโมงทางทิศเหนือและมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติโดยจุดเด่นจะเป็นอาหารทะเลกับท่าเรือที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

คุณสามารถเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการของ **University of New Haven!**

ความสำเร็จของคุณเริ่มต้นที่นี่ โดยมีการจัดการสอนโดย

Kei Lutalo

ผู้อำนวยการหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จุดเด่นของโปรแกรม

-มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของ University of New Haven

-หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชาศาสตร์และศิลปศาสตร์

-ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวิชาเอกใน:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยธุรกิจ

วิทยาลัยความยุติธรรมทางอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ Henry C. Lee

วิทยาลัยวิจิตรศิลป์ Lyme Academy

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของ Tagliatela

โปรแกรมที่กำหนดเองยังสามารถใช้เพื่อการวิชาชีพได้ในหลายวิชาชีพ

-ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

-การเตรียมสอบ IELTS รวมถึงการสอบ IELTS แบบจำลอง

-การสอนพิเศษในช่วงบ่ายในการเขียนหลักและการเขียนเชิงเทคนิคของนักเรียน

-การให้คำปรึกษาทางวิชาการอย่างกว้างขวางรวมทั้งการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน

-การติดตามความคืบหน้าและการเรียน

-การสนับสนุนเพิ่มเติมในการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมประจำวันของชาวอเมริกัน

รวมถึงกิจกรรมที่มีที่ปรึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษา